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ระเบยีบวาระที่  1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดีแจ้งว่า กระบวนการกลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งรองคณบดีของเขตพ้ืนที่ 
จะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมีนาคม 2554 และจะเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งต้ังต่อไป 
   1.1.2 คณบดีแจ้งให้ทราบเก่ียวกับโครงการความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ว่า เมื่อ
วันที่ 17-18 มีนาคมที่ผ่านมา เขตพ้ืนที่ น่าน ลําปาง และพิษณุโลก ได้สง่นักศึกษาพ้ืนที่ละ 5 คน รวม 15 คน 
เข้าฝึกงานตามโครงการ WIL ของ มทร.ล้านนา และ Extension school ของฟาร์มโชคชัย ที่ฟาร์มโชคชัย   
ในการน้ีได้มี คุณโชค  บูลกุล กรรมการผูจ้ัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยได้กล่าวต้อนรับ ช้ีแนะแนวทาง และ
ปฐมนิเทศ กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวอีกด้วย 
   1.1.3 คณบดีแจ้งว่า ในวันน้ี วันที่ 23 มีนาคม 2554 ดร.อุทัย พิสณฑ์  ที่ปรึกษาสํานักงาน
มาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มคอช.) ได้เข้าพบเพ่ือหารือในการดําเนินโครงการฝึกนักศึกษาให้
เป็นผู้ประเมิน Q อาสา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดย ดร.ปัทมา  ศิริธัญญา ได้เป็นผู้
ประสานงานให้เกิดโครงการดังกล่าว ทางคณะ ฯ ก็ต้องขอขอบคุณและรับที่จะสานงานดังกล่าวให้บรรลุผล
ต่อไป 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  
 
 

1.2 เร่ืองที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
   1.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการ กกอ. ประจําเดือนมีนาคม 2554 ที่ประชุมได้ร่วม
พิจารณานโยบายของรัฐบาล “หน่ึงจังหวัดหน่ึงมหาวิทยาลัย” และแนวทางในการต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ โดย
วิธีการหลอมรวม ยุบสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมติ กกอ. ในคร้ังน้ี คือ ๑) มหาวิทยาลัยที่จะจัดต้ังต้องเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และ ๒) ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจไม่กระทบกับการดําเนินการสถาบันที่จัด
การศึกษาเฉพาะทาง เช่น สํานักงานการอาชีวศึกษา เป็นต้น 
   1.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่า ท่านเองได้รับการแต่งต้ัง จาก กกอ. ให้เป็น Peer visit ในการ
ออกตรวจศูนย์การจัดการศึกษานอกเขตที่ต้ัง ที่ผ่านมาท่านได้ออกตรวจเย่ียม มทร.กรุงเทพ พบว่า มทร.กรุง
เทพ ได้จัดการศึกษา โดยเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่ง กกอ. พึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ มท
ร.กรุงเทพ อย่างมาก ดังน้ัน ท่านจึงฝากถึงคณบดีท่านใหม่ ในเร่ืองดังกล่าว ว่า แนวทางในการสร้าง       อัต
ลักษณ์ของคณบดีท่านเดิม ที่มีให้กับสาขาสายเกษตรและสายวิทยาศาสตร์มีความชัดเจน จึงขอฝากคณบดีท่าน
ใหม่สานต่องานเดิม ซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้ว และไม่ด้อยไปกว่าคณะเกษตรของมหาวิทยาลัยช้ันนําอ่ืน ๆ ให้
นําพาคณะไปยังจุดมุ่งหมาย โดยใช้ความเข้มแข็งของสาขาวิทยาศาสตร์เป็นฐาน และได้รับการสนับสนุนอย่าง



ดีจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ และเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่าง
แท้จริง และอีกประการหน่ึงที่ผู้ทรงคุณวุฒิขอฝากคณบดีท่านใหม่ คือ ฝากเร่ืองการบริหารงานของทุกเขตพ้ืนที่
ในภาพรวมให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไป 
   คณบดี แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ขอขอบคุณคําแนะนําจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และยินดีน้อมรับ
คําแนะนํา และจะนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดีต่อไป 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ    รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.3.1 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ พ้ืนที่น่าน 
   1.3.1.1 ผศ.ดร.เกชา  คูหา แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ตนเอง
และรองคณบดี ได้เดินทางไปราชการ เพ่ือรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไม่
สามารถเข้าประชุมได้ จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
     นายอนุชา  จันทรบูรณ์ เลขานุการการประชุม แจ้งว่า จะแก้ไขรายงานการ
ประชุมครั้งที่แล้ว โดยให้เหตุผลของ ผศ.ดร.เกชา  คูหา และ รองคณบดีว่า ไปราชการ 
    1.3.1.2 ผศ.ดร.เกชา  คูหา แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ประมาณปลายเดือยตุลาคม - ต้น
เดือนพฤศจิกายน 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือทรง
งานใน มทร.ลา้นนา น่าน จึงขอเชิญทุกเขตพ้ืนที่ร่วมจัดงานดังกล่าว 
    นายอนุชา  จันทรบูรณ์ เลขานุการการประชุม แจ้งว่า ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้กับคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทราบเร่ืองน้ี เช่นกัน และจะเตรียมการเพ่ืองานดังกล่าว เช่นกัน 
 
  1.3.2 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ พ้ืนที่ลําปาง 
   1.3.2.1 ดร.วรรณา  อัมวรรธน์ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ว่า ระยะปัจจุบันภาระงาน
ของอาจารย์คณะ วทก. มทร. ลําปาง หนัก เน่ืองจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง ได้ขอความร่วมมือ
จาก มทร.ล้านลา ลําปาง และจัดทํา MOU ร่วมกัน ในการพัฒนาทักษะของกลุ่ม OTOP โดยมีเป้าหมายของ
การพัฒนา คือ จะพัฒนากลุม่ที่อยู่ระดับ 1-2 ดาว พัฒนาไปเป็น 3-4 ดาว และยกระดับ กลุ่มที่อยู่ระดับ 2-3 
ดาว พัฒนาไปเป็น 4-5 ดาว โดยปัจจุบัน มทร.ล้านนา ลําปาง รับผิดชอบ 4 โครงการ คือ โครงการเก่ียวกับ
ด้านอาหาร 2 โครงการ เก่ียวกับพืชสมุนไพร 1 โครงการ และโครงการเก่ียวกับด้านบริหารธุรกิจ 1 โครงการ 
โดยสามโครงการแรกอยู่ในความรับผิดชอบของคณะ วทก. ส่วนโครงการท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ ฯ รับผิดชอบ 
   1.3.2.2 ดร.วรรณา  อัมวรรธน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในวันที่ 21 มี.ค. 2554 ที่
ผ่านมา ตนเอง ได้ถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากร และเป็นที่ปรกึษา ในเรื่องการสร้างสรรค์ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  



   1.3.2.3 ดร.วรรณา  อัมวรรธน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผศ.ดร.วันเพ็ญ  จิตรเจริญ 
ได้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในโรงงานไวน์ชาละวันไวน์เนอร์รี่ จังหวัดพิจิตร 
 
  1.3.3 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ พ้ืนที่พิษณุโลก 
   1 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ แจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา 
คณะ วทก. เขตพ้ืนที่พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทวิทยุการบิน จังหวัดพิษณุโลก จัดการประกวดนวัตกรรม ณ พ้ืนที่
พิษณุโลก ในการน้ีสาขาประมงพิษณุโลก และ อาจารย์บุญฤทธ์ิ สโมสร ได้ร่วมกันจัดทําเคร่ืองถ่ายนํ้าปลากัด 
และส่งเข้าประกวดในคร้ังน้ี และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผลการประกวดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

2. รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ แจ้งขอฝากหลักสูตรที่กําลงัดําเนินการอยู่ ขอให้เร่ง
ดําเนินการออกประกาศเก่ียวกับการเทียบโอนนักศึกษาระดับ ปวส. เพ่ือเข้าสู่หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
ด้วย 

 
  1.3.4 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ พ้ืนที่ตาก 

1. อาจารย์รุ่ง หมูล้อม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เก่ียวกับ จํานวนนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2554 มีจํานวนน้อยมาก ดังน้ัน พ้ืนที่ตากจะดําเนินการขั้นตอนที่ 2 เก่ียวกับการจัดทําแผนรับ
นักศึกษารอบที่ 2  

 2. อาจารย์รุ่ง หมูล้อม แจ้งต่อที่ประชุม เร่ือง ขอฝากหลักสูตรที่คณะดําเนินการอยู่ 
อยากให้เข้ารับการอนุมัติหลักสูตรโดยเร็ว เพ่ือจะได้นําไปขอเปิดสอนต่อไป 
 
  1.3.5 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ 
    ไม่ม ี
 
  1.3.6 เร่ืองที่จะแจ้งให้ทราบของ พ้ืนที่เชียงราย  
    ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม 
 
  1.3.7 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม 
 
  1.3.8 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการ กบล. กลาง (ดร.ปัทมา ศิริธัญญา) 
   ไม่ม ี
 
  1.3.9 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการ กบล. พ้ืนที่ (น่าน ลําปาง พิษณุโลก) 
   ไม่ม ี



 
  1.3.9 เร่ืองที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบของเลขานุการ ฯ 
   ไม่ม ี
    
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554  เลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2554 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เรียบร้อยแล้ว     
จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
     

มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไขดังน้ี 
1. แก้ไขผู้มาประชุมรายที่ 11 จาก กรรมการ  เป็น กรรมการและเลขานุการ 
2. เพ่ิมเติมเหตุผลผู่ไม่มาประชุมรายที่ 2, 3 และ 4 เป็น ไปราชการ 
3. แก้ไขข้อ 1.2.2 จาก Demand Size เป็น Demand Side 
4. แก้ไข วาระ 5.1 หลักสูตรที ่7, 8, 9 และ 10 จาก หลักสูตรปรับปรุง เป็น หลักสูตรใหม ่

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับ สํานักงาน กพ.  คณบดี แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ตามที่กองบริหารงานบุคคล ได้มหีนังสือถึงคณะ ฯ  และ
คณะ ฯ ได้จัดส่งให้ทุกเขตพ้ืนทีพิ่จารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมในการขอรับทุนกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สํานักงาน กพ. ในสาขาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ รายละเอียดตามแนบ น้ัน เน่ืองจากมี 2 เขตพ้ืนที่ ที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพ่ือขอรับทุนดังกล่าว 
รวม 2 ราย คณบดี จึงได้ดําเนินการคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน โดยใช้เกณฑ์ที่ กบบ. ระบุ กล่าวคือ บุคคลที่
จะได้รับการคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ วทก.แล้ว น้ัน 
   เน่ืองจาก อ.ศิริลักษณ ์  ผลอินทร ์ เขตพ้ืนที่ตาก ได้ขออนุญาตเพ่ือศึกษาต่อในทุน และ
สาขาวิชาตามที่ประกาศข้างต้น ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2553 และคณะ ฯ ได้นําเข้าสู่การพิจารณาของ



คณะกรรมการประจําคณะแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 และทีป่ระชุมมีมติ
เห็นชอบให้ อ.ศิริลักษณ ์ ผลอินทร์ ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว ต้ังแต่ภาคเรียนที่ 2/2554 รายละเอียดดัง 
 
    มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
   4.2  รายช่ือครุภัณฑ์ที่ผ่านการประชุมพิจารณา ในการวางกรอบงบประมาณ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 ระหว่างคณบดี ทั้ง 4 คณะ คณบดีแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ ว่า ตามท่ี
มหาวิทยาลัย ได้กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2555 ในหมวดงบลงทุน ค่าครภัุณฑ์ ทั้ง
รายการที่ตํ่ากว่า 1 ล้าน และสูงกว่า 1 ล้าน ให้กับคณะ ทั้ง 4 คณะ ในวงเงินประมาณ 40 ล้านบาท เพ่ือ
จัดสรรให้กับทัง้ 4 คณะ โดยท้ัง 4 คณะ ได้ดําเนินการวางเกณฑ์ วิธีการจัดสรรวงเงิน และการจัดทําลําดับ
ความสําคัญ และจัดทําเป็นคําขอครุภัณฑ์ รวม 4 คณะ มาโดยลําดับ น้ัน บัดน้ีคําขอครุภัณฑ์ได้ดําเนินการเป็น
ที่เรียบร้อยแลว้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะได้รับทราบ เก่ียวกับ รายช่ือ
ครุภัณฑ์ที่ผ่านการประชุมพิจารณา ในการวางกรอบงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2555 
ระหว่างคณบดี ทั้ง 4 คณะ 
   อาจารย์รุ่ง หมูล้อม ต้ังข้อสังเกต ว่า เขตพ้ืนที่ตาก มีรายการที่ควรจะได้รับน้อยกว่าเขตพ้ืนที่
อ่ืน ๆ  
   คุณภาวิณี  คําม่วง แจ้งว่า จะติตต่อประสานงานกับกองแผนฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 
      มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ 
 
   4.3  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วทก. นายอนุชา  จันทรบูรณ์ 
เลขานุการการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบ ว่า ตามท่ีคณบดีท่านเดิมได้หมดวาระลงไป ต้ังแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2554 และสภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา ดํารงตําแหน่งคณบดี 
ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นมา น้ัน กรอปกับ ขอ้บังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วย คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2551 และ ข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
คําสั่ง มทร.ลา้นนา ที่ 35.1/2552, 1252/2552, 1832/2553 ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประจําประจําคณะ วทก. และ กรรมการประจําคณะ วทก. และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ วทก.ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 6.3 เร่ือง การหมดวาระของคณะกรรมการ
ประจําคณะ ความละเอียดทราบแล้ว น้ัน  
  เลขานุการ ขอแจ้งให้ทราบว่า บัดน้ี วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตามข้อ 6 (2) รอง
คณบดีกลาง จํานวน 1 ตําแหน่ง และ 6 (3)  รองคณบดีเขตพ้ืนที่ 4 ตําแหน่ง ได้หมดวาระลงไป และอยู่
ระหว่างการเสนอแต่งต้ังกับอธิการบดี และองค์ประชุมที่มีอยู่จํานวน 17 ท่าน (ตามคําสั่งทั้ง 3 ฉบับ) หากหัก
จํานวนคณะกรรมการตามขอ้ 6 (2) (3) ออกไปจํานวน 5 ท่าน คงเหลือ 12 ท่าน ก็ยังสามารถดําเนินการ



ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม องค์ประชุมต้องมีมากกว่า 8 ท่าน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม เลขานุการ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบและขอความร่วมมือจากกรรมการทุกทา่น ได้เข้าประชุมในคร้ังน้ี และครั้งต่อ ๆ ไปให้ครบ 
และตรงเวลา เพ่ือจัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับต่อไป 
  คณบดีแจ้งต่อที่ประชุม ว่า รอให้มีรองคณบดีเขตพ้ืนที่ให้ครบ ก็จะมีการพิจารณา 1) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนคณุองอาจ  กิตติคุณชัย 2) ตัวแทนคณาจารย์ที่ยังไม่ครบจาํนวนตามข้อบังคับอีก 2 
ท่าน 3) การเพ่ิมจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิให้ครบสาขา ตามข้อบังคับ ซึ่งจะขอนําไปพิจารณาในครั้งต่อไปหากที่
ประชุมมีองค์ประกอบครบจํานวน 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งเพ่ิมเติม ว่า การที่จะเชิญท่านใดมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ น้ัน ต้องประสานกับ
ท่านให้แน่ชัด ว่าท่านจะสามารถเข้าประชุมได้ทุก ๆ ครั้ง หรือมากที่สุด เน่ืองจากคณะกรรมการประจําคณะก็
มีการประเมินตัวเอง เช่นกัน โดยตัวช้ีวัด จะประกอบด้วยการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์
เป้าหมายที่วางไว้ ดังน้ัน หากสามารถตกลงกันไว้ก่อนได้ ก็จะเป็นการช่วยคณะอีกทางหน่ึง 
 
     มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
   5.1. การพิจารณาโครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝัง
ตัว) ปีงบประมาณ 2554 เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาในข้ันตอนต่อไป โดยคุณภาวิณี  คําม่วง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีคณะ ฯ ได้แจ้งให้ทุกเขตพ้ืนที่แจ้งให้กบับุคลากรของคณะ ให้
จัดส่งโครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) ประจําปีงบประมาณ 
2554 และบัดน้ีเขตพ้ืนที่ได้จัดส่งโครงการดังกล่าวให้สํานักงานคณบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาสาํนักงาน
คณบดี ได้ดําเนินการวิเคราะห์และรวบรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือโปรดพิจารณาโครงการส่งเสริมอาจารย์เสริมสร้างประสบการณ์ในสถานประกอบการ (ฝังตัว) 
ปีงบประมาณ 2554 และเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   ดร.ปัทมา  ศิรธัิญญา แจ้งเพ่ิมเติม ว่า คณะ วทก.ได้รับการจัดสรรวงเงินในโครงการน้ี จํานวน 
8 แสนบาท ในรอบน้ีมีการพิจารณาในวงเงิน 5.2 แสนบาท ดังน้ัน ขอให้คณะแจ้งต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกอง
แผน ฯ และกองคลัง ว่า ในรอบการอนุมัติรอบที่ 1 น้ีขออนุมัติในยอดวงเงิน 5.2 แสนบาท ส่วนที่เหลือ 2.8 
แสนบาท น้ัน จะขออนุมัติในรอบต่อไป (ให้กันเงินไว้สําหรับคณะ วทก.ในโครงการฝังตัวรอบต่อไป) 
 
     มติคณะกรรมการประจําคณะ   เห็นชอบโครงการท่ีเสนอ 
 
 
 



   5.2. การพิจารณา ร่าง ประกาศ คณะ วทก. เร่ือง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ..... โดย คณบดีแจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัย โดย สสว. ได้มีหนังสือถึงทุกคณะ ให้ออกประกาศของทุกคณะ 
เร่ือง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา 
จํานวน 5 ข้อ เพ่ือให้ถือปฏิบัติ และให้ออกเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวเพ่ือใช้ในกรณีของประกาศ ข้อที่ 
1.3 และ 1.4 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ารายวิชาใดสามารถเทียบโอนได้กับรายวิชาใด และต้องให้คณะกรรมการ
ประจําคณะเห็นชอบประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว น้ัน บัดน้ี สํานักงานคณบดีได้
ประสานไปยังพ้ืนที่ เพ่ือจัดทําเอกสารแนบท้ายประกาศเรียบร้อยแล้ว คณบดี จึงเรียนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศ คณะ วทก. เร่ือง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) และกลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และพิจารณาเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 
   ที่ประชุมพิจารณา ให้เลื่อนการประชุมในวาระนี้ออกไป โดยให้ สนง.คณบดี จัดทําหนังสือปะ
หน้าส่งให้ทุกเขตพ้ืนที่พิจารณา โดยเพ่ิมรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาเข้าไป และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายช่ือวิชา แล้วส่งทุกเขตพ้ืนที่พิจารณา และให้พ้ืนทีส่่งผลการพิจารณาคืนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2554 หาก
พ้ืนที่ใดไม่ส่งคืนถือว่าเห็นชอบร่างที่ส่งไป จากน้ันให้ สนง.คณบดี นําเรื่องดังกล่าวเข้า ประชุมสาขา พิจารณา
จากทุกเขตพ้ืนที่อีกครั้งหน่ึง (โดยการประชุมทางไกล) ผลการประชุมจะสรุปเป็นหน่ึงร่าง และส่งให้กรรมการ
ประจําคณะพิจารณาเป็นเอกสารต่อไป ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ เพ่ือจะได้ส่งประกาศ
ให้ สสว.นําไปบรรจุในเล่มคูม่ือนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้ทันต่อไป 
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   5.3  การพิจารณา ร่าง ประกาศ คณะ วทก. เร่ือง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. .... โดยคณบดี แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัย โดย สสว. ได้มีหนังสือ
ถึงทุกคณะ ให้ออกประกาศของทุกคณะ เร่ือง เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้
กําหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชา จํานวน 5 ข้อ เพ่ือให้ถือปฏิบัติ และให้ออกเอกสารแนบท้ายประกาศ
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในกรณีของประกาศ ข้อที่ 1.2.3 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ารายวิชาใดสามารถเทียบโอนได้กับรายวิชา
ใด  และต้องให้คณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว น้ัน 
บัดน้ี สํานักงานคณบดีได้ประสานไปยังพ้ืนที่ เพ่ือจัดทาํเอกสารแนบท้ายประกาศเรียบร้อยแล้ว คณบดี จึง
เรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา ร่าง ประกาศ คณะ วทก. เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอน
รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. .... และพิจารณาเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 



  ที่ประชุมพิจารณา ให้เลื่อนการประชุมในวาระนี้ออกไป โดยให้ สนง.คณบดี จัดทําหนังสือปะ
หน้าส่งให้ทุกเขตพ้ืนที่พิจารณา โดยเพ่ิมรายละเอียดของคําอธิบายรายวิชาเข้าไป และตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายช่ือวิชา แล้วส่งทุกเขตพ้ืนที่พิจารณา และให้พ้ืนทีส่่งผลการพิจารณาคืนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2554 หาก
พ้ืนที่ใดไม่ส่งคืนถือว่าเห็นชอบร่างที่ส่งไป จากน้ันให้ สนง.คณบดี นําเรื่องดังกล่าวเข้า ประชุมสาขา พิจารณา
จากทุกเขตพ้ืนที่อีกครั้งหน่ึง (โดยการประชุมทางไกล) ผลการประชุมจะสรุปเป็นหน่ึงร่าง และส่งให้กรรมการ
ประจําคณะพิจารณาเป็นเอกสารต่อไป ทั้งน้ี ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ เพ่ือจะได้ส่งประกาศ
ให้ สสว.นําไปบรรจุในเล่มคูม่ือนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 ให้ทันต่อไป 
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 เลิกประชุมเวลา 15.05 น.  
 

                     
                   (นายอนุชา  จันทรบูรณ์)                                                          
               เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                            
                    ผู้จดบันทึกการประชุม           
 
 


